

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Vietjet sẵn sàng chinh phục những thành công mới



Ngày 06/04, Lễ ra quân triển khai kế hoạch năm 2023 với chủ đề “Đến lời bầu trời - Kết nối năm châu” đã diễn ra nhằm tổng kết các kết quả Vietjet đạt được trong năm 2022, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc cũng như đề ra các kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ban lãnh đạo yêu cầu toàn công ty cần tiếp tục phấn đấu đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tiếp tục nâng cao các

chỉ số khai thác, giảm TAT, tăng OTP và Load Factor... quyết tâm chinh phục những nhiều đích cao mới, đạt và vượt các mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Đặc biệt, lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao cũng đã diễn ra trong chương trình. Theo đó, từ ngày 6/4, Madam Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Quản trị, kế tiếp vị trí của Madam Nguyễn

Thanh Hà; anh Đinh Việt Phương - Giám đốc Điều hành được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới. Madam Nguyễn Thanh Hà sẽ đồng hành cùng Vietjet trong vai trò mới là Phó Chủ tịch HĐQT. Việc bổ nhiệm này nhằm trong kế hoạch phát triển của công ty, đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Vietjet nhằm tiếp tục đưa hãng mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Việt Nam



Tổng giám đốc UNESCO Việt Nam - ông Christian Manhart đã đến thăm và làm việc cùng Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo. Đại diện UNESCO cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của Hoiva, Vietjet, HDBank trong các hoạt động của UNESCO tại Việt Nam trong vai trò đối tác toàn cầu cũng thực hiện dự án “Kết

nối các di sản thế giới và thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận”. Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo cảm ơn UNESCO và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng UNESCO, liên hệ hợp tác trong các chương trình, hoạt động vì sự phát triển cộng đồng, nhân loại.

Tổng giám đốc IATA chúc mừng tân Chủ tịch và Tổng giám đốc Vietjet



Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA) Willie Walsh vừa gửi thư chúc mừng Vietjet, chúc mừng Madam Nguyễn Thị Phương Thảo nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Việt Phương được bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Lãnh đạo IATA chúc mừng thành công của Vietjet trong thời gian qua khi liên tục tăng trưởng, đón đầu thay thế rộng A330 thứ 5 vào đội tàu bay hiện đại, liên tục mở rộng mạng bay quốc tế. IATA cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Vietjet trong việc kết nối cùng hàng không thế giới.

IATA tin tưởng với sự dẫn dắt của Chủ tịch Phương Thảo và CEO Việt Phương, Vietjet sẽ ngày càng phát triển, mong được tiếp đón lãnh đạo Vietjet tại Đại hội thường niên IATA ở Istanbul vào đầu tháng 6 tới.

Vietjet chính thức khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Melbourne



Ngày 8/4, đường bay TP HCM - Melbourne của Vietjet đã chính thức khai trương, đưa người dân và khách đến với hai thành phố lớn, trung tâm văn hóa, kinh tế của hai nước.

Vào TP HCM, sáng ngày 9/4, chuyến bay VJ082 từ Melbourne hạ cánh và được chào đón với nghi thức vô cùng hoành tráng cho chuyến bay đầu tiên. Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng có mặt tại cửa ra

tàu bay để chào mừng những khách hàng đầu tiên, tặng quà và gửi lời cảm ơn. Đường bay kết nối TP.HCM - Melbourne khai trương từ 8/4 và sẽ phục vụ khách hàng với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay lớn A330 mang tới cơ hội trải nghiệm bay tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Toàn quyền Úc chúc mừng các đường bay thẳng của Vietjet đến Melbourne, Sydney, Brisbane



Trong chuyến thăm Việt Nam, ông David Hurley, Toàn quyền Úc đã chúc mừng và các đường bay mới được mở giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt là việc Vietjet khai trương đường bay đầu tiên đến Melbourne vào ngày 8/4, sau đó là các đường bay thẳng đến Sydney và Brisbane.

Phát biểu về lễ khai trương các đường bay, Phó Tổng giám đốc Michael Hickey cảm ơn sự ủng hộ của những khách hàng, Chính phủ hai nước, các thành phố, sân bay và các đối tác Úc để cùng Vietjet mở

đường bay mới. 377 hành khách trên chuyến bay VJ081 từ TP HCM đến với Melbourne đều hào hứng và tận hưởng hành trình bay thẳng Vietjet.

Tại TP HCM, sáng ngày 9/4, chuyến bay VJ082 từ Melbourne hạ cánh và được chào đón với nghi thức vô cùng hoành tráng cho chuyến bay đầu tiên. Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng có mặt tại cửa ra

đã có chuyên tham và chúc mừng Vietjet khai trương các đường bay thẳng tới Việt Nam - Úc. Sự kiện có sự tham dự của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trường Khánh cũng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tại TP HCM, các doanh nghiệp du lịch, lễ nhân... Ông Don Farrell chia sẻ: “Các đường bay mới của Vietjet đã mở ra cơ hội kết nối giữa Việt Á và Việt Nam trong cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước”.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Vietjet phát triển mạng bay quốc tế, hướng đến trở thành hãng hàng không công nghệ và môi trường



Ngày 26/4/2022, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Kết thúc năm 2022, Vietjet đã thực hiện được hơn 116.261 chuyến bay (tăng 186% so với năm 2021), vận chuyển 20.5 triệu lượt hành khách (tăng 283% so với năm 2021), dẫn đầu thị trường nội địa về số lượng khách hàng vận chuyển. Đặc biệt, trong năm 2022, Vietjet đã đưa đội tàu bay thương mại Airbus A330 vào khai thác các đường bay dài hiệu quả như Kazakhstan, Ấn Độ, Úc.

Tổng tài sản dài hạn tăng hơn 200 triệu USD. Tăng tài sản dài hạn 68.036 tỷ đồng với chi số nợ vồn chủ sở hữu gần 1,3 lần, nằm ở mức tốt của ngành hàng không.

Tổng giá trị đóng góp ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí trực tiếp và gián tiếp đạt 4.350 tỷ đồng.

lớn định hướng cho việc phát triển Vietjet năm 2023 và các năm tiếp theo. Đại hội cũng bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT, nâng tổng số ủy viên HĐQT lên 9 thành viên.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Đại hội cổ đông đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về số lượng hành khách vận chuyển và hiệu quả; đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất tàu bay Airbus, Boeing, đảm bảo các hoạt động kinh doanh dịch vụ; dịch vụ mặt đất, dịch vụ trên tàu, kinh doanh sân bay; tối ưu hóa hoạt động vận hành, các giải pháp tài chính để cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Vietjet đã phát triển thành công dự án check-in trên tablet, giúp đội ngũ nhân viên mặt đất hoạt động trong việc hỗ trợ khách hàng check-in, đồng thời tích hợp các hệ thống như HD Insurance, Galaxy Pay giúp khách hàng tiện lợi hơn nhiều lựa chọn trong các sản phẩm dịch vụ.

Hàng công trình khai thác công chứng trình SkyJoy - chương trình khách hàng thân thiết hoàn toàn mới, đồng thời triển khai hệ thống bán hàng và thanh toán bằng POS trên các tàu bay.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đánh giá rất cao kết quả sản xuất kinh doanh của Vietjet trong năm 2022, trong đó có kết quả vận chuyển hành khách chiếm 40% thị phần nội địa, duy trì hệ số sử dụng ghế cao (85% trên các chuyến bay). Ông Lê Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Vietjet tiếp tục nỗ lực để kết quả sản xuất kinh doanh thành công trong năm 2023.

Ông Hồ Minh Tân, Phó chủ trương Bộ Kế hoạch và Quản lý đánh giá cao vai trò đóng góp của Vietjet trong các hoạt động xã hội, xây dựng và đào tạo phi công góp phần giúp Vietjet chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu phát triển của hàng không, mở rộng hợp tác với các đối tác Châu Á, sau các hoạt động phi công đối tác Hoa Kỳ, châu Á - Thái Bình Dương.

Vietjet đã phát triển thành công dự án check-in trên tablet, giúp đội ngũ nhân viên mặt đất hoạt động trong việc hỗ trợ khách hàng check-in, đồng thời tích hợp các hệ thống như HD Insurance, Galaxy Pay giúp khách hàng tiện lợi hơn nhiều lựa chọn trong các sản phẩm dịch vụ.

Hàng công trình khai thác công chứng trình SkyJoy - chương trình khách hàng thân thiết hoàn toàn mới, đồng thời triển khai hệ thống bán hàng và thanh toán bằng POS trên các tàu bay.

Tiền phong mở đường bay quốc tế, Vietjet bắt đầu có lãi trong quý I-2023

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 12.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 286% và 320% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 4.312 tỷ đồng, đóng góp hơn 33% tổng doanh thu.

Về kết quả kinh doanh phi nhất, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 12.889 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.

tăng 57% và 75% so với quý I/2022. Các chỉ số kinh doanh đạt 14,8 nghìn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2022.

Vận tải hành khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng với vận tải hàng không 45% tổng doanh thu vận tải hành khách và chiếm 30% về số lượng chuyến bay và lượt khách.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng,

Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong quý I/2023 là 1.053 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, Vietjet đã mở thêm 10 đường bay quốc tế, nâng tổng số đường bay lên 105 đường bay (55 đường bay nội địa, 50 đường bay quốc tế).

KHAI THÁC & ĐÀO TẠO

Vietjet ký thỏa thuận hợp tác cùng trường bay F Air trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam - Séc



Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 21/4/2023, Vietjet và trường bay F Air - Công ty Séc đã ký thỏa thuận hợp tác cùng sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala.

Theo đó, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) - cơ sở đào tạo tiêu chuẩn hàng

đầu quốc tế của Vietjet sẽ cùng F Air xây dựng các chương trình đào tạo phi công cơ bản, xây dựng và đào tạo phi công góp phần giúp Vietjet chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu phát triển của hàng không, mở rộng hợp tác với các đối tác Châu Á, sau các hoạt động phi công đối tác Hoa Kỳ, châu Á - Thái Bình Dương.

Đầu tiên và tốt đẹp cùng Vietjet.

“Trong 2 tháng vừa qua, VJAA đã tổ chức 881 khóa học với 20.651 học viên, trong đó có 154 khóa học cho phi công, 295 khóa học cho tiếp viên hàng không, 26 khóa học cho nhân viên điều hành bay, 201 khóa về kỹ thuật, 183 khóa cho nhân viên khai thác mặt đất và 22 khóa huấn luyện khác.

VJAA mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực hàng không



Sau khi được đào tạo lý thuyết tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), học viên các học viên lớp Phi công Cơ bản - khóa 1 đã được cất cánh trong nội dung huấn luyện thực hành bay tại trường Hillsboro Aero Academy (HAA) (Mỹ).

Chương trình đào tạo được VJAA hợp tác cùng HAA triển khai được các tiêu chuẩn quốc tế giúp các học viên dễ dàng tiếp thu các kỹ năng bay cơ bản thiết yếu, làm quen với tàu bay và phát triển kỹ năng.

Vừa qua, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) và trường Eagle Flight Training có trụ sở chính đặt tại New Zealand, cũng cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo được Cơ HKVN và Cục Hàng không New Zealand phê duyệt.

Trước đó, VJAA cũng đã hợp tác cùng trường Hillsboro Aero Academy (HAA) (Mỹ) tổ chức huấn luyện thực hành bay cho lớp phi công cơ bản khóa 1 của Học viện.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Vietjet gặp gỡ các đối tác đầu tiên tại hai thành phố lớn nhất nước Úc



Trong hai ngày 4 và 6/4, Vietjet đã tổ chức hai sự kiện liên tiếp tại hai thành phố lớn nhất Úc là Sydney và Melbourne, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào đón các đường bay thẳng tới xứ sở chuột túi. Hàng trăm đại tác doanh nghiệp, đại lý quan tâm học tập cùng Vietjet đã tới tham dự các sự kiện. Các đại tác doanh nghiệp Úc tin tưởng và sẵn sàng cùng Vietjet

chinh phục thị trường Úc đầy tiềm năng ngày nay và qua tháng hấp dẫn, các sản phẩm dịch vụ chất lượng với chi phí hấp dẫn dành tặng khách hàng, những chuyến bay Vietjet mang Việt Nam và Úc đến gần nhau hơn, mở ra thêm những cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong tương lai.

* Chào mừng đại lễ 3/04 & 1/5, Vietjet mở đại tiệc khuyến mãi khủng 2 triệu về 0 đồng toàn mạng bay cho hàng về Eco và cơ hội trải nghiệm hàng về SkyBoss, SkyBoss Business với khuyến mãi giảm 50%, cũng như quà tặng hấp dẫn và 50% thời gian miễn thuế nhập khẩu.

* Mừng Lễ hội Songkran, một trong những lễ hội nhất tại xứ sở chùa vàng, Vietjet Thái Lan phát triển khởi khai chương trình khuyến mãi “Songkran’s Splash Deals” với giá về chỉ từ 99 THB cho các đường bay nội địa, thời gian đặt vé từ ngày 11 - 15/04 và từ 1.890 THB cho các đường bay quốc tế, thời gian đặt vé đặc biệt từ ngày 05 - 15/04. Thời gian khởi hành từ ngày 16/05 - 31/10/2023.

Vietjet trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn tại Nghệ An



Ngày 15/4, Giám đốc Văn phòng Miền Bắc Dương Hoài Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quỳnh Phòng, Nghệ An và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Tam Hốp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực của Vietjet cùng các đơn vị tài trợ trong việc thực hiện dự án phát triển và nâng cao chế độ an sinh xã hội của tỉnh.

Theo đó từ 00h00 ngày 19/04 đến 23h59 ngày 25/04/2023, khách hàng thỏa sức săn vé chỉ từ 0 đồng tại website và ứng dụng điện thoại, áp dụng cho tất cả đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Thời gian bay áp dụng từ 07/05 - 30/11/2023.